



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2565

เรื่อง

1. ชูประกันภัยเกษตรกร
2. ภาพข่าว: บุคคลในข่าว: คู่มครอง
3. ต้นทุนทำธุรกิจเพิ่มบาน 'เอสเอ็มอี'แข็ง
4. อัดฉีดสินเชื่อระบายลำไย
5. พาณิชย์ผนึกมิชลินปั้นเมนูสินค้าจีไอ
6. คอลัมน์: ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ปุ๋ยไม่ขาด
7. คอลัมน์: ข่าวรอบอาณาจักร: พัฒนาศูนย์เครือข่ายสินค้าเกษตร
8. ปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกไข่ตันข่าวงาม
9. "พาณิชย์" พร้อมรับมือวิกฤติ
10. คอลัมน์: อีโคโฟกัส: ส่งโปรเจกต์เหมืองโปแตช ไทยได้หรือเสีย?

สื่อ

- ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
มติชน
ข่าวสด
ข่าวสด
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
ข่าวสด (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ
ไทยโพสต์

ฐประกันภัยเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ ๗ฟเกษตรอาสา” เพื่อให้ความคุ้มครองแก่เกษตรกร โดยนำร่องให้กับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (สกอ.) รวม 20,000 ครัวเรือน ผู้สนใจทำประกันอุบัติเหตุโครงการนี้ สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ QR Code สามารถรับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุได้ทันที

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ภัยธรรมชาติจะคุ้มครองเช่น ภัยน้ำท่วมชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ชดเชย 100,000 บาท, ค่างานศพกรณีเจ็บป่วยชดเชย 5,000 บาท, ชดเชยรายได้ระหว่างอยู่ ICU ชดเชย 400 บาทต่อวัน โดยเป็นกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที่ให้ระยะเวลาคุ้มครอง 60 วัน ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณวันที่ทำประกันภัย



คู่มครอง เฉลิมชัย ศรีอ่อน รววม.เกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ “คู่มครองอุบตีเหตุ เซฟเกษตร อาสา” ในการร่วมมื่อระหว่าง สสท. กับ คปก. โดยมี **จันทนนท์ วรรณเจริญ**, ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ และ **ชนะพันธ์ุ พิริยะพันธ์ุ** มาร่วมงานด้วย ที่**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** วันก่อน.

ต้นทุนทำธุรกิจเพิ่มบาน 'เอสเอ็มอี' แซง

ทั้ง 'ดอกเบีย-ค่าไฟ-ค่าแรง' ตั้งวงถกยื่นปกขาวรบ.ช่วย เอ็งซี่ ถ้าแก้รับได้ขึ้นค่าจ้าง

'คลัง'ซง'กรม.'หาแนวทางลดภาระ ค่าไฟประชาชน-กลุ่มเปราะบาง 16 ส.ค. ส.เอสเอ็มอีแนะรัฐคัดกรอง ช่วยแยกกลุ่มรายย่อย-ธุรกิจใหญ่ เบงก์รัฐชานรับ'อาคม'ตรึงดอกเบีย ช่วยแบ่งเบาลูกค้าทั่วไป

(อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

'เอสเอ็มอี'

เอสเอ็มอีโอดป้จจยลบรมเร้า

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม นายแสวงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ให้ความเห็นถึงการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา ว่า จากที่หารือสมาชิกผู้ประกอบการยังสะท้อนว่า ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน หรือการดูแลแก้ไข้ปัญหาของแพง มีความคืบหน้าอย่างไร จึงอยากให้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในหลักการที่คณะกรรมการฯชุดนี้ต้องการแก้ปัญหาพลังงาน อาหาร และเศรษฐกิจ ซึ่งตรงกับความต้องการของเอสเอ็มอีในหลายจังหวัด และในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ สมาชิกสมาพันธ์ฯจะหารือกันอีกครั้ง เพื่อนำข้อสรุปการหารือที่จะสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะที่อยากให้รัฐและทุกภาคส่วนได้เข้ามาแก้ปัญหาที่กำลังเผชิญอย่างตรงจุด โดยจะ

ทำเป็นสมุดปกขาวและนำไปยื่นกับรัฐบาล คณะทำงานแก้ไข้ด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานรัฐ และพรรคการเมือง ภายในเดือนสิงหาคมนี้

"เอสเอ็มอีเรามีการติดตามผลหรือแนวทางปฏิบัติหลังที่รัฐบาลผ่านคณะทำงานต่างๆ หรือสั่งการให้หน่วยงานไปดำเนินการ หลายเรื่องไม่เห็นการทำงานเชิงรุก หรือทุกรายที่ประสบปัญหาจะได้เข้าถึงมาตรการความช่วยเหลือตามที่รัฐประกาศออกมา เราไม่อยากเห็นแค่การออกข่าวสร้างภาพลักษณ์ ควรจริงจังเพิ่มเติมให้เกิดผลแท้จริง เพราะตอนนี้รายย่อยรายกลางเจอผลกระทบหลายด้าน ทั้งหนี้สินเดิม รายได้ยังฟื้นไม่เท่าเดิม ต้นทุนธุรกิจแพงขึ้นต่อเนื่อง ค่าไฟฟ้าและดอกเบียกำลังขาขึ้นอีก รวมถึงค่าแรงงานที่ต้องปรับขึ้น เหล่านี้ ไม่แค่กระทบระยะสั้น แต่ในระยะกลางและยาว จะเป็นปัญหานักกัขึ้น หากวันนี้ยังปรับตัวและรัฐเข้าดูแลไม่ทันทางที่ตอนนี้กำลังหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เรื่องมาตรการที่ต้องการให้ช่วยเหลือเอสเอ็มอี" นายแสวงชัยกล่าว

เสนอคัดกรองแยกกลุ่มช่วยค่าไฟ

นายแสวงชัยกล่าวต่อว่า ในส่วนของค่าไฟที่จะปรับขึ้น เพื่อไม่ให้มีความยุ่งยากรัฐบาลควรประสานไปยัง 3 การไฟฟ้า คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แยกกลุ่มให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ กลุ่มเปราะบางที่เป็นทั้งภาคประชาชนและอาชีพรายย่อย กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังมีปัญหารายได้ไม่เท่าเดิมและเป็นหนี้สูง ให้แต่ละการไฟฟ้าแยกคัดกรองและขึ้นบัญชีเพื่อได้รับความช่วยเหลือพิเศษกว่ากลุ่ม

ที่เหลือ เช่น ช่วยค่าใช้บางส่วน หรือยกเว้นบางช่วงเวลา ส่วนกลุ่มธุรกิจรายใหญ่ที่มีกำลัง ให้เริ่มปรับขึ้นแบบขั้นบันได แบบ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ต่อครั้ง เพื่อให้ธุรกิจได้ปรับตัวต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นายแสวงชัยกล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นทิศทางอัตราดอกเบียขาขึ้นนั้น รัฐจะช่วยให้ทั้งระบบหากทำให้ส่วนต่างดอกเบียเงินกู้กับเงินฝากต่ำลง วันนี้เอสเอ็มอีฝากเงินได้ดอกเบีย 0.25% ต่อวัน แต่เสียดอกเบียเงินกู้ 11-15% ช่องว่างเกินกว่า 10%

ชี้ค่าแรงขึ้น5-8%นายจ้างรับได้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่คาดว่าจะปรับขึ้น 5-8% ว่าจะต้องมีการปรับตามสถานการณ์ของเงินเฟ้ออยู่แล้ว โดยมีคณะกรรมการไตรภาคีจังหวัดพิจารณาเพื่อเสนอส่วนกลางพิจารณาอีกครั้ง

"หลายคนอยากให้พูดให้ชัดปรับขึ้นในวันที่ 1 มกราคม แต่ในความเป็นจริงต้องยอมรับว่าสินค้าต่างๆ ขึ้นราคาไปแล้ว ถ้าเราไปประกาศก่อน แล้วไปมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม อาจจะทำให้มีการขึ้นราคาสินค้าอีกรอบหนึ่ง ก็จะไม่ดี ผลอะไรในการที่ได้ปรับค่าแรง อย่างไรก็ตามเท่าที่ได้พูดคุยกับนายจ้างและผู้ประกอบการเขายอมรับในตัวเลขนี้"

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรอบในการปรับตัวเลขแต่ละโซนค่าแรง ว่าจะเป็นลักษณะอย่างไร นายสุชาติกล่าวว่า จะดูพื้นที่โซนอุตสาหกรรมหลักๆ ก่อน เช่น จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร พื้นที่อีอีซี โซนเหล่านี้ถือเป็นหัวแถวอยู่แล้ว แต่จะปรับก็เป็อร์เซ็นต์ ต้องพิจารณาให้เหมาะสม เท่าที่ดูตัวเลขคร่าวๆ ประมาณ 5-8 เป็อร์เซ็นต์ ให้รับได้ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากไตรภาคีในส่วนกลางพิจารณาในวันที่ 26 สิงหาคม แล้วจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เมื่อไร นายสุชาติกล่าวว่า คาดว่าจะเข้า ครม.ได้ในเดือนกันยายน

ชี้เงินเพื่อเลยจุดสูงสุดแล้ว

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ได้ติดตามเรื่องต้นทุนต่างๆ ต่อเนื่อง ซึ่งต้นทุนที่ผ่านมามีเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันเป็นหลัก อีกทั้งค่าก๊าซและค่าขนส่ง ต้นทุนเรื่องกระบวนการผลิตก็เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าไฟรวมเป็นต้นทุนด้วย โดยแต่ละธุรกิจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน แต่อุตสาหกรรมที่ใช้ไฟฟ้ามาก จะได้รับผลกระทบมากกว่า และส่งผลไปยังสินค้าที่ผลิตและจะส่งต่อไปถึงผู้บริโภคด้วยเช่นกัน สำหรับการปรับค่าแรงงาน สู้ตายแล้วค่าแรงต้องมีการปรับตามการพิจารณาระหว่างไตรภาคีว่าจะปรับขึ้นราคาเท่าใดให้แรงงานและธุรกิจอยู่ได้

“สถานการณ์เงินเพื่อ 7.6% อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว หลังจากสัญญาณราคาน้ำมันที่มีจุดพีคและมีการลดระดับ ทำให้เห็นว่าราคาน้ำมันอาจไม่สามารถพุ่งแรงไปได้อีก” นายวิศิษฐ์กล่าว

แบงก์รัฐรับลูกค้าคลังตริงดอก

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (สงร.) เปิดเผยว่า จากการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 0.25% ต่อปี จากระดับ 0.50% ต่อปี เป็น 0.75% ต่อปี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐดูแลทั้งลูกค้ารายย่อยและภาคธุรกิจ รวมถึงผู้ส่งออก ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในระดบปัจจุบันต่อไปจนถึงสิ้นปี 2565 และจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาด เพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับธนาคารในการนำเงินไปปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ต้องการมีบ้านได้ต่อไป

ขณะที่ธนาคารออมสินจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน/6 เดือน ปรับขึ้น 0.15% เงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับขึ้น 0.20% และเงินฝากประจำ 24 เดือน/36 เดือน ปรับขึ้น 0.30% เพื่อช่วยส่งเสริมการออม และตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR, MOR และ MRR) ไว้ให้หนานที่สุดเพื่อชะลอผลกระทบต่อลูกค้ารายย่อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และกลุ่มเปราะบาง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม เป็นต้นไป

ธกส.ตรึงดอกเบี้ยภาคเกษตร

นายฉัตรชัยกล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะตรึงอัตรา

ดอกเบี้ยสินเชื่อภาคการเกษตร และกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันการเกษตร ผู้ประกอบการ และชุมชน โดยการดูแลภาระหนี้สินเพื่อลดหนี้ครัวเรือน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) จะตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้หนานที่สุด ในอัตราพิเศษ 5.75% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต่ำที่สุดในระบบ เพื่อแบ่งเบาภาระลูกค้าและผู้ประกอบการไทย ส่วนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) จะคงอัตราค่าโรลไลน์เชื่อให้หนานที่สุดถึงสิ้นปี เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้า สำหรับผลตอบแทนเงินฝาก จะจัดสรรตามส่วนแบ่งกำไรตามเงื่อนไขโดยธนาคารจะพิจารณาผลตอบแทนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงมาประกอบในการพิจารณา ทั้งนี้ธนาคารยังคงมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

แบงก์พาณิชย์ทยอยปรับ

นายพวง ศรีวัฒนะ ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ตระหนักถึงผลกระทบของลูกค้าประชาชน พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มให้กลับมามีตัวได้อย่างแข็งแกร่ง ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลังที่ให้แนวทางการปรับนโยบายการเงินปรับอัตราดอกเบี้ยจากระดับ 0.50% ต่อปี เป็น 0.75% ต่อปี ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้นธนาคารพาณิชย์จะให้ความสำคัญกับการดูแลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อชะลอผลกระทบต่อลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่อยู่ระหว่างการปรับตัวให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงประคองให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพื่อให้รายได้สมดุลกับรายจ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ ให้ความสำคัญกับความเหมาะสมทั้งฝั่งของลูกค้าเงินฝากและเงินกู้ยืม และขนาดของการปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อลดแรงกดดันของเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ไม่ให้เกิดการสะดุดของการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการและภาคประชาชน

'สันติ' แจงที่มาบัตรคนจน 16 ล้าน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง เปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ วันที่ 5 กันยายน -19 ตุลาคมนี้ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำให้ระบบเพื่อจัดทำข้อมูล เก็บรายละเอียดต่างๆ และการลงทะเบียน ซึ่งเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่า จะมีผู้ลงทะเบียนรับบัตร

เพิ่มขึ้นเป็น 15-16 ล้านคน จากเดิมที่มี 13 ล้านคน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 ยังคงอยู่ แต่ตัวเลขที่แน่ชัดว่าจะมีผู้ได้รับบัตรจำนวนเท่าใดนั้น ยังต้องรอหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

นายสันติกล่าวว่า หลังจากเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเสร็จ คาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติ และเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ไปจนถึงสิ้นปีนี้ ก่อนจะเริ่มใช้บัตรสวัสดิการรอบใหม่ได้ช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยการใช้สิทธิรอบนี้จะใช้ผ่านบัตรประชาชนทั้งหมด ไม่มีบัตรสวัสดิการให้แล้ว ส่วนสิทธิประโยชน์จะมีการปรับปรุงให้มีความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงระหว่างคนในเมืองและต่างจังหวัดมากขึ้น

พล.ไชว์แผนรับวิกฤตศก.

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจ วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ โดยในส่วนกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการบรรจุแผนการบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้อธิบดีสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจแล้วสองครั้ง โดย สนค.ได้แผนดำเนินการเสนอ นายจรินทร์แล้ว พร้อมจัดทำข้อเสนอแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในระดับวิกฤตเศรษฐกิจ สอดรับกับการที่รัฐบาลทำแผนรองรับ 4 ด้าน คือ 1.ด้านพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ 2.ด้านการขาดแคลนวัตถุดิบการเกษตร 3.ด้านการเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเอสเอ็มอี 4.ด้านเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยทั้ง 4 ด้านมีมาตรการที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มาตรการระยะเร่งด่วน และมาตรการต้องเร่งดำเนินการ

ทั้งนี้ ในส่วนมาตรการรองรับที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ คือ 1.ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค 18 หมวดสำคัญ 2.เร่งส่งเสริมการค้าออนไลน์ 3.เร่งรัดเจรจาเอฟทีเอกับคู่ค้าที่มีศักยภาพและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า และการแก้ไขอุปสรรคปัญหาและผลกระทบต่อจากการเปิดเสรีทางการค้า 4.ยกระดับการเจรจาเอฟทีเอที่มีอยู่ 5.เปิดเจรจาเอฟ

กราฟิกมติชนรายวัน
Matichon Daily Graphic
(13.08.2022)

คลังดีเคย 5 ก.ย. ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

ลงทะเบียนรอบใหม่ 5 ก.ย.-19 ต.ค.65

เริ่มใช้
ม.ค.66

คุณสมบัติเบื้องต้น

- ต้องมีอายุ **18 ปีขึ้นไป**
- ต้องไม่มี หรือมีทรัพย์สินทางการเงิน (นำรายได้ของครอบครัวมาเฉลี่ย รวมไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี)
- หนี้สินที่ต้องผ่อนบ้านในราคาไม่เกิน **1.5 ล้านบาท**
- หนี้สินยานพาหนะรวมไม่เกิน **1 ล้านบาท**
- **ไม่มีบัตรเครดิต**
- ที่ดินทำกินไม่เกิน **10 ไร่**
- ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินกว่าที่กำหนดไว้ เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ พื้นที่ไม่เกิน **25 ตารางวา** ห้องชุดไม่เกิน **35 ตารางเมตร**

สถานที่รับลงทะเบียน

- เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
- ธนาคารออมสิน ทุกสาขา
- ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- สำนักงานเขต ของ กทม.

หมายเหตุ : การลงทะเบียนต้องลงทะเบียนทุกคน ทั้งที่เคยถือบัตรสวัสดิการสังคมแล้วและยังไม่เคย

ที่เอใหม่ การทำข้อตกลงเจาะตลาดเมืองรองด้วย มีนีโอพีเอ 6.จับคู่เจรจาการค้าระหว่างประเทศ Online Business Matching ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายจรินทร์ชอเพิ่มมาตรการทางด้าน วัตถุประสงค์อาหารสัตว์หรือทางปลูสัตว์ด้วย

หยุดยาว-โปรเที่ยวตัวหนัก50%

นางละเอียด บึงศรีทอง ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) เปิดเผยว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว ถือว่าดูดีมาก มีความคึกคักมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการตอนนี้มีความสุขในเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย เพราะมีอานิสงส์เชิงบวกหลายทาง ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้น ความถี่ในการเดินทางเพิ่มขึ้น มีการใช้จ่ายสูงกว่าเดิม แม้ตอนนี้จะเป็นนอกช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (โลว์ซีซั่น) และเป็นฤดูฝนตกชุก (กรีนซีซั่น) แต่ก็เห็นคนไทยออกเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้อัตราการเข้าพักปรับเพิ่มขึ้น ณ เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา มีอัตราการเข้าพัก เฉลี่ยทั้งเมืองอยู่ที่ 50% “แนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศตอนนี้ดีขึ้นแน่นอน และคาดว่าเดือนสิงหาคมนี้ อัตราเข้าพักจะเพิ่มขึ้นอีก จำนวนห้องพักประมาณ 40,000 ห้อง จากเดิม 60,000 ห้องพัก ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ปิดกิจการอยู่ประมาณ

30% เพราะบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ เนื่องจากการเปิดโรงแรมใหม่ต้องใช้เงินลงทุนในการเปิดใหม่ อาทิ ปรับปรุงสถานประกอบการ ทำให้เห็นว่า แม้ลูกค้าแทบหายไปหมดก็ยังพยายามเปิดกันอยู่ เพราะการปิดแล้วกลับมาเปิดใหม่ต้องใช้ทุนในการปรับปรุงแทบทุกส่วน ทั้งระบบน้ำ ระบบไฟ สภาพแวดล้อมในภาพรวม” นางละเอียดกล่าว

ขาดแรงงานเหนือไม่รุนแรง

นางละเอียดกล่าวว่า ส่วนปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานนั้น น่าจะเป็นปัญหาในภาพใหญ่มากกว่า ส่วนในภาคเหนือหรือในจังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่บ้างแต่ไม่ได้รุนแรงมากนัก เพราะอัตราการเข้าพักแม้จะดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้เป็นปกติ และตอนนี้ผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางต่อมาจากภูเก็ตและกรุงเทพฯ เท่านั้น การบินตรงเข้ามายังไม่ฟื้นเท่าที่ควร ความต้องการจ้างแรงงานกลับเข้าระบบจึงไม่ได้มากนัก รวมถึงแรงงานที่อยากกลับเข้ามา ก็คาดหวังอัตราค่าจ้างที่สามารถช่วยให้ดำเนินชีวิตได้อย่างไม่ลำบาก ซึ่งถือเป็นระดับค่าจ้างที่กระทบกับต้นทุนผู้ประกอบการพอสมควร

สงครามสะเทือนราคาขาย

นางสาวอริวิณ์ แดงกนิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจงาน การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

เปิดเผยถึงสถานการณ์ผลผลิตและราคาขายในไตรมาส 3/2565 ว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อราคาขาย อาทิ World bank&OECD GDP Projections in 2002 ประกาศค่าดัชนีที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สถานะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตและบริการ (พีเอ็มไอ) ของสหรัฐ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 52.20 ประเทศจีน 49.00 ประเทศญี่ปุ่น 52.10 และยุโรป อยู่ที่ 49.80 เนื่องจากความยืดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน มาตรการเซตซีโรของจีน และความขัดแย้งระหว่างไต้หวัน จีน และสหรัฐ การดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวของธนาคารกลางเศรษฐกิจหลักเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่ปริมาณการผลิตและการใช้ยางธรรมชาติของโลก ประเทศผู้ผลิตโดยสมาคมประเทศผู้ผลิตยางพาราธรรมชาติ (ANRPC) วิเคราะห์สถานการณ์ว่าปริมาณการผลิตในปี 2565 อยู่ที่ 14.420 ล้านตัน และปริมาณการใช้ยางในปี 2565 อยู่ที่ 15.204 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่า การดำเนินนโยบายการลดภาษีในรถใหม่ของจีน ทำให้ยอดขายรถเพิ่มขึ้น 24% และความมุ่งมั่นในการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมยานยนต์ทำให้การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เพิ่มขึ้น โดย ANRPC คาดว่าความต้องการยางจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4%

หวังพื้นที่ปลูกเจอท่วมหนัก

นางสาวอริวิณ์กล่าวอีกว่า ส่วนปริมาณผลผลิตยางภายในประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ปรับลดคาดการณ์ผลผลิตยางลง 1% จากที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อต้นปี ซึ่งเมื่อคิดผลผลิตยางเป็นเนื้อยางแห้งเท่ากับ 4.799 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางไปปลูกพืชชนิดอื่นโดยเฉพาะทุเรียน และปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น เพราะปี 2565 ยังอยู่ในภาวะลานีญา และในช่วงของเดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นช่วงที่เกิดฝนตกชุก และในช่วงวันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ไทยต้องเผชิญผลกระทบจากพายุดีเปรสชันมู่หลาน เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องระวังเรื่องน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ อีสาน และตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางสำคัญ

ลุ้นโตตามกิจกรรมด้านศก.

นางสาวอริวิณ์กล่าวอีกว่า ด้านการส่งออก คาดว่าจะอยู่ที่ 4.275 ล้านตัน โดยการส่งออกในช่วงของปลายปี ยังอยู่ในระดับเดียวกับปี 2564 สำหรับอุตสาหกรรมที่ยังใช้ยางเป็นหลัก ในส่วนของอุตสาหกรรมยางล้อ ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 สหรัฐ มีมูลค่าการนำเข้ายางยานพาหนะเพิ่มขึ้น 31% ในส่วนของถุงมือยางซึ่งมีการใช้ถุงมือยางมากกว่าปกติในช่วงโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563-2564 ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางมาเลเซีย (MARGMA) คาดการณ์ว่าถุงมือยางยังคงขยายตัว 10-12% จากภาวะปกติก่อนเกิดโควิด-19 ดังนั้น ในส่วนของแนวโน้มยางพารา จากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น อาทิ การท่องเที่ยว การเดินทาง และการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยางเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเส้นด้ายยางยืด หรือล้อรถยนต์ คาดว่ามีโอกาสที่จะมีการใช้เพิ่มมากขึ้น

“เรื่องราคายางพาราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด กยท.เตรียมมีมาตรการต่างๆ ที่จะเข้ามาดูแลทั้งเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ยาง อาทิ โครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง โครงการชะลอยาง โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการยางแห้ง และโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง” นางสาวอริวิณ์กล่าว

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 13 สิงหาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11581

Col.Inch: 10.76

Ad Value: 12,912

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 38,736

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อัปเดตสินค้าเชื้อธรมายลำไย

อัปเดตสินค้าเชื้อธรมายลำไย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผลผลิตลำไยภาคเหนือออกสู่ตลาดจำนวนมาก ภาคการณปีนี้มีผลผลิตในฤดู 812,818 ตัน นอกฤดู 259,746 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 20% และเกษตรกรยังต้องประสบปัญหาต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจัยการผลิตสูงขึ้นและค่าแรงแพงขึ้น รวมถึงต้นทุนด้านขนส่งเพิ่มจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง

สำหรับปี 2565 กรมได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตลำไย โดยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับสหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้วางเงิน 95 ล้านบาท พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) ให้สหกรณ์ที่รวบรวมผลไม้วางเงิน 2 แห่ง ในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด

“ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดช่วยประสานเครือข่ายสหกรณ์ในแต่ละพื้นที่ ส่งซื้อลำไยจากสหกรณ์ผู้ผลิตภาคเหนือเพื่อเร่งกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ”

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: เสาร์ 13 สิงหาคม 2565

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11581

Col.Inch: 37.58 Ad Value: 45,096

หัวข้อข่าว: พาณิชย์ผนึกมิตรสินค้านับเมนูสินค้าจีไอ

หน้า: 5(บน)

PRValue (x3): 135,288

ศิลปิน: ชาว-ดำ

พาณิชย์ผนึกมิตรสินค้านับเมนูสินค้าจีไอ

ดันสินค้าชุมชนไปนอกนาร่องกระเทียม-โคขุน

กรมทรัพย์สินทางปัญญา โปรโมตสินค้าจีไอผ่านเมนูสินค้า หวังขยายฐานสินค้าชุมชนไทยในตลาดต่างประเทศ นำร่องวัตถุดิบปรุงอาหารจากอีกสาม 3 รายการ กระเทียมศรีสะเกษ-ข้าวหอมมะลิดีโนภูเขาไฟฟูรีร์มย์และเนื้อโคขุนโพนย่างคำ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และมิชลิน ไกด์ ประเทศไทย จัดทำโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าจีไอ ผ่านเมนูอาหารที่ปรุงโดยเชฟมิชลินชั้นนำประจำร้านอาหารมิชลินในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ส่งเสริมสินค้าจีไอ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์พื้นที่ที่ผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรรายย่อย

เบื้องต้นนำร่องคัดเลือกสินค้าจีไอจากภาคอีสาน 3 รายการคือ 1.กระเทียมศรีสะเกษ 2.ข้าวหอมมะลิดีโนภูเขาไฟฟูรีร์มย์ และ 3.เนื้อโคขุนโพนย่างคำ นำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารผ่านเชฟมิชลินที่มีชื่อเสียง

จำนวน 2 คน จากร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในไทยได้แก่ chaley kader แห่งร้าน 100 มหาเศรษฐี ที่สี่พระยา และเชฟ David Hartwig แห่งร้าน IGNIV สาขากรุงเทพฯ

“เดือนส.ค.นี้กรมจะสามารถลงนามว่าจ้างเอกชนให้ดำเนินโครงการได้ ตั้งเป้าหมายเริ่มโปรโมตโครงการในเดือนก.ย. โดยจะจัดทำเป็นวีทีอาร์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมิชลิน รวมทั้งช่องทางอื่นๆ เชื่อว่าจะสามารถขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับสินค้าจีไอของไทยได้มากขึ้น”

สำหรับกระเทียมศรีสะเกษมีจุดเด่นเป็นกระเทียมพันธุ์พื้นเมือง ที่เปลือกนอกสีขาวแกมม่วง เปลือกบางหัวแน่นกลิ่นฉุน รสเผ็ดร้อน ส่วนข้าวหอมมะลิดีโนภูเขาไฟฟูรีร์มย์มีจุดเด่น แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ปลูกในฤดูนาปี เพาะปลูกบนพื้นที่ที่มีแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟฟูรีร์มย์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะทำให้เมล็ดข้าวเรียวยาว เลื่อมมัน มีท้องไข่น้อย เมื่อบึ่งสุกจะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้าง ขณะที่เนื้อโคขุนโพนย่างคำเป็นเนื้อโคขุนคุณภาพสูงที่ผลิตจากโคเนื้อลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ยุโรปกับพันธุ์พื้นเมือง ผ่านกระบวนการเลี้ยงการแปรสภาพและตัดแต่งอย่างถูกต้องสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล และตามข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ โพนย่างคำ

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

ปู่ไม่ขาด: นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่ ประเทศไทยจะไม่เกิดปัญหาปู่ขาดแคลนแน่นอน โดยทางประเทศซาอุดีอาระเบียตกลงขายปู่ให้ไทยแล้ว 300,000 ตัน จากในปีนีไทยต้องการ 800,000 ตัน และในช่วงที่จะเดินทางไปเยือนซาอุฯ ระหว่าง 27-30 ส.ค. นี้จะไปเจรจาขอราคาพิเศษสำหรับเรื่องราคาปู่จะไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควร และกระทรวงเกษตรฯจะดูแลในเรื่องราคาและปริมาณนำเข้าที่เหมาะสม ซึ่งหากมีผลกระทบราคาที่สูงขึ้นมากสำนักงานประมาจะพิจารณามาตรการชดเชยราคาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบสินค้าเกษตร ส่วนเรื่องราคาสินค้าอะหมีกึ่งสำเร็จรูปที่ขอปรับ 2 บาท/ซอง หรือจาก 6 บาทเป็น 8 บาท/ซองนั้น มอบกรมการค้าภายในเป็นผู้ตัดสินใจว่าตามหลักวิชาการและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น.

ข่าวรอบอาณาจักร

● พัฒนาศูนย์เครือข่ายสินค้าเกษตร

ราชบุรี-นายอัครเดช วงษ์ทิพย์โรจน์ ศ.ศ. ราชบุรี นางดวงสมร พุทธิพิศกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการอบรมประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ตลาดกลางปลาสาวยามและสัตว์เลี้ยง ฟิชวิลเลจ อ.บ้านโป่ง นางดวงสมรกล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรแก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้.

ปู่อินทรีภัยจากเปลือกไข่ต้นข้าวงาม

สิงห์บุรี - นายปีทองศักดิ์ สารบรรณณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เผยถึงเก็บผลผลิตจากนาแปลงทดลองของเกษตรกร 12 ไร่ หนุ่ 7 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน ในโครงการ “เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองปลูกข้าวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากของเหลือในขั้นตอนการผลิตไข่แดงเต็มคืบ” ที่แปลงนาสาธิตในความดูแลของบริษัทพัชร ไข่เป็ด จำกัด ที่ใช้เปลือกไข่เป็ดบดและน้ำล้างไข่แดงเต็ม ขยะเหลือใช้จากการผลิตไข่แดงเต็มมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 100% เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้แทนปุ๋ยเคมี

ด้านนางสาวพัชร การักษ์กร ประธานบริษัท พัชร ไข่เป็ด จำกัด เผยว่า บริษัทของเราดำเนินธุรกิจในการทำไข่แดงเต็มคืบ จึงทำให้มีสิ่งของเหลือจากในขั้นตอนผลิต เช่น เปลือกไข่เป็ดและน้ำล้างไข่แดง ไข่ขาว สิ่งที่เราคำนึงถึงเสมอมากที่สุดคือจะต้องทำให้ถูกต้องทุกขั้นตอน ทั้งในเรื่องคุณภาพของสินค้า และของที่เหลือใช้ในการผลิตเช่น เปลือกไข่เป็ด น้ำที่ใช้ในการล้างไข่แดง ไข่ขาว มีถึงพักน้ำเสีย และมีกระบวนการในการจัดการเปลือกไข่มาอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้อาศัยในเขตใกล้เคียง

เมื่อเปิดโรงงานแห่งที่สอง ก็มีข้อกังวลจนนำไปสู่เสียง

เรียกร้องของประชาชนในย่านใกล้เคียงโรงงาน ทำให้มีขั้นตอนในการกำจัดของเสียเพิ่มขึ้นและชัดเจนขึ้น จึงต้องมาคิดว่า ทำอย่างไรจะเพิ่มมาตรการนี้ให้ดีขึ้น และทำอย่างไรจะเอาของเหลือใช้นี้กลับไปพัฒนาต่อขอเพื่อสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สังคมได้ ไม่ใช่แค่หาที่ทิ้งทำลายศึกษาว่าทิ้งเปลือกไข่และน้ำล้างไข่แดง ไข่ขาวที่เหลือทิ้งผ่านกระบวนการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เอากลับมาสร้างประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี เพื่อลดการใช้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมี จึงทำโครงการขึ้นมา ได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรกรในพื้นที่คือ คุณพะยอม แสงอุไร เจ้าของแปลงนาสาธิต จำนวน 12 ไร่ เป็นแปลงปลูกข้าวทดลองและใส่ปุ๋ยที่มาจากเปลือกไข่เป็ดบด และน้ำล้างไข่แดง ไข่ขาวที่เหลือทิ้งผ่านกระบวนการใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบ 100% ไร้สารเคมี และผลผลิตก็ออกมางดงาม สมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยว เจ้าของที่น่ายังชมว่าต้นข้าวแข็งแรงสมบูรณ์มากกว่าตอนที่ใส่สารเคมีเป็นปุ๋ย ในนา ยังมีปลา มีไส้เดือน แสดงให้เห็นถึงนาข้าวปลอดภัย

ผลผลิตข้าวที่ได้ในครั้งนี้มอบให้เป็นสาธารณกุศล เช่น มอบข้าวสารจากแปลงนาทดลองให้กับอบ.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน ตำบลบ้านจ่า

“พาณิชย์” พร้อมรับมือมือวิกฤติ

● เน้นดูแลราคาสินค้า 18 หมวด-หาแหล่งนำเข้าปุ๋ย

“พาณิชย์” เผยจัดมาตรการเตรียมพร้อมรองรับวิกฤติพลังงานและอาหารแล้ว ทั้งมาตรการที่ดำเนินการอยู่ มาตรการเร่งด่วน และมาตรการเร่งทำต่อเนื่อง เน้นดูแลราคาสินค้า 18 หมวดที่จำเป็น ส่งเสริมค้าออนไลน์ หาแหล่งนำเข้าปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนรัสเซีย ผ่อนคลายนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เร่งเจรจาตลาดเอฟทีเอใหม่และอัปเดตเอฟทีเอเดิม พร้อมหลายอุปสรรคการค้าทุกรูปแบบ

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจครั้งที่ 1/65 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กล้าใหม่ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้พิจารณาการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับวิกฤติเศรษฐกิจ 4 ด้านคือ 1.พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ 2.การขาดแคลนวัตถุดิบการเกษตร 3.การเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเอสเอ็มอี และ 4.เชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ

และการลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งทั้ง 4 ด้าน มีมาตรการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ในปัจจุบันมาตรการแก้ปัญหาเร่งด่วนและมาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการต่อเนื่อง

สำหรับกระทรวงพาณิชย์ มาตรการที่ดำเนินการในปัจจุบันและมาตรการเร่งด่วน และได้กำหนดไว้ในแผนรับมือวิกฤติครั้งนี้แล้ว ได้แก่ 1.การกำกับดูแลราคาสินค้า 18 หมวดสำคัญที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของประชาชน 2.การเร่งส่งเสริมการค้าออนไลน์ 3.การเร่งรัดเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับคู่ค้าที่มีศักยภาพและเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา

อุปสรรคทางการค้า รวมถึงผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 4.ยกระดับการเจรจาเอฟทีเอที่มีอยู่ 5.เปิดเจรจาเอฟทีเอใหม่ และทำมินิเอฟทีเอ หรือข้อตกลงในการเจาะตลาดเมืองรองในประเทศคู่ค้าที่มีศักยภาพ 6.การจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ระหว่างผู้ส่งออกไทย และผู้นำเข้าประเทศต่างๆ 7.มาตรการทางด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์และปศุสัตว์

“รองนายกฯ (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์) ที่เข้าร่วมประชุม ได้รายงานสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินงาน โดยเฉพาะการหาแหล่งนำเข้าปุ๋ยเคมีทดแทนการนำเข้าจากรัสเซีย ซึ่งได้เจรจาซื้อจากซาอุดีอาระเบีย 300,000 ตันแล้ว และจะต้องเจรจาอีกในช่วงการเดินทางไปซาอุดีฯ วันที่ 27-31 ส.ค.นี้ เพื่อให้เกษตรกรมีปุ๋ยเพียงพอ ไม่ขาดแคลน รวมทั้งมาตรการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการผ่อนปรนการนำเข้า เพื่อลดต้นทุนให้

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ นอกนั้นในส่วนของหนี้ครัวเรือนจริงๆ ก็เริ่มลดลงแต่รายจ่ายครัวเรือนอาจจะยังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหมวดค่าโดยสารค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจเอสเอ็มอี แม้ในภาพรวมค่อยๆ ฟื้นตัว แต่ยังไม่กลับสู่ระดับปกติ ยิ่งกังวลเรื่องต้นทุนกำไรกันอยู่ ก็จะต้องมีมาตรการมาดูแลต่อไป”

ส่วนมาตรการเร่งด่วน ในส่วนของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการเสนอในที่ประชุม ได้แก่ ด้านพลังงานและสินค้า ได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานต่ออายุมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ จัดจำหน่ายบัตรโดยสารรายเดือนของ ขสมก. รถพ. และ รฟม. เพื่อช่วยลดภาระของประชาชน, ด้านการขาดแคลนวัตถุดิบการเกษตร ได้เตรียมมาตรการลดต้นทุนการผลิตเช่น โครงการบริหารจัดการปุ๋ย ชดเชยราคาปุ๋ยให้เกษตรกร ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

สำหรับด้านวิกฤติการเงินภาคครัวเรือนและเอสเอ็มอี ที่ประชุมเสนอให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินโครงการพักทรัพย์พักหนี้ต่อเนื่อง สนับสนุนสินเชื่อฟื้นฟูให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด และให้กระทรวงการคลังดำเนินมาตรการค้ำประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีต่อ, ด้านเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ให้ ธปท.และกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการสนับสนุนด้านการเงินในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ การท่องเที่ยว เกษตรและอาหาร เป็นต้น

ขณะที่มาตรการที่ต้องเร่งดำเนินการต่อเนื่อง ด้านวิกฤติต้นทุนพลังงานและสินค้า ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เน้นการขนส่งทางราง ลดการใช้พลังงานและส่งเสริม

การใช้พลังงานสะอาด, ด้านการขาดแคลนวัตถุดิบการเกษตร ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อลดการนำเข้า ศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนโรงงานผลิตปุ๋ยโพแทส ด้านวิกฤติการเงินภาคครัวเรือนและเอสเอ็มอี รัฐบาลจะดูแลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องพัฒนาทักษะทางการเงินทุกช่วงวัย เร่งส่งเสริมการค้าออนไลน์ สร้างแต้มต่อให้เอสเอ็มอีในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง และดูแลหนี้สินของประชาชนรายย่อย

ด้านวิกฤติเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เร่งเตรียมความพร้อมในการแบ่งแยกห่วงโซ่การผลิตของโลกและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคการผลิต ยกกระดับการเจรจาเอฟทีเอที่มีอยู่และเปิดเจรจากรอบใหม่ ตลอดจนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า.

ส่งโปรเจกต์เหมืองโปแตช ไทยได้หรือเสีย?



ภาการเกษตร นับเป็นภาคการผลิตหนึ่งที่มีบทบาทสูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน โดยในด้านเศรษฐกิจนั้นภาคการเกษตรสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งออกได้นับล้านล้านบาท ทั้งในรูปของผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอาหาร และด้วยความสำเร็จนี้ ความต้องการของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตรจึงเพิ่มมากขึ้นตามกำลังการผลิต ซึ่งวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่อง “ปุ๋ย” ที่แต่ละปีประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศถึง 98% รวมแล้วปีละกว่า 5.1 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 40,000-50,000 ล้านบาท

แต่ล่าสุดความหวังของกลุ่มเกษตรกรก็กลับมาได้อีกครั้ง หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2565 รับทราบผลสัมฤทธิ์การจัดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี และให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้เกิดความโปร่งใส และกำกับดูแลผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

และต่อมา **นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)** ได้ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลง “ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายและสัญญาที่กำหนดไว้ และเงื่อนไขที่กำหนดเพิ่มเติมเป็นเงื่อนไขในประธานบัตร” ร่วมกับบริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่ออนุญาตประธานบัตร โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของไทยให้มีวัตถุดิบแร่โปแตชเพื่อทดแทนการนำเข้า แก้ปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยและปุ๋ยแพงในปัจจุบัน และช่วยลดต้นทุนภาคเกษตรกรรมในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้อนาคตในการพัฒนาเกษตรกรรม โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็นที่ต้องการอย่างปุ๋ย ก็เริ่มเห็นหนทางที่ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากแร่โปแตชมีชื่อทางเคมีว่าโพแทสเซียมคลอไรด์ จัดอยู่ในกลุ่มเกลืออนินทรีย์ ประกอบด้วยสารเคมี 2 ชนิด คือ โพแทสเซียมคลอไรด์ ในปริมาณ 95-100% และโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงในปริมาณ 0-5% และมีประโยชน์ในการนำไปสกัดให้ได้เป็นโพแทสเซียมเพื่อผลิตปุ๋ย เพราะโพแทสเซียมเป็นธาตุที่จำเป็นต่อกระบวนการสร้างแป้งและน้ำตาลในพืชนั่นเอง

สำหรับ ประเทศไทยมีแหล่งแร่โปแตชที่มีความสมบูรณ์และ

ค่อนข้างใหญ่สะสมอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณสำรองแร่ประมาณ 407,000 ล้านตัน โดยเฉพาะในเขต อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งแร่โปแตชที่ได้จากการทำเหมืองประมาณ 90-95% จะถูกใช้ไปผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่สำคัญของเกษตรกร ทั้งนี้ก็จะสามารถลดการนำเข้า จะทำให้เกษตรกรของไทยได้ใช้ปุ๋ยในราคาที่ถูกลง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก

ซึ่งข้อมูลในอดีต ประเทศไทยมีการนำเข้าปุ๋ยโปแตชจำนวนมากและราคาสูง ในขณะที่ประเทศแคนาดาซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นตลาดนำเข้าสำคัญที่สุดของไทย มีราคาส่งออกปุ๋ยโปแตชอยู่ในระดับต่ำกว่ามาก ดังนั้นหากประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชและขายปุ๋ยโปแตชได้ในราคาใกล้เคียงกับแคนาดา จะทำให้ไทยสามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าปุ๋ยโปแตชได้ อีกทั้งจะทำให้ราคาปุ๋ยโปแตชถูกลงกว่า 24% เมื่อเทียบกับราคานำเข้า ซึ่งราคาปุ๋ยที่ถูกลงจะมีส่วนช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ แก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้

ทั้งนี้ โครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี นับเป็นเหมืองแร่โปแตช ‘แห่งที่ 3’ ในประเทศไทย หลังจากเมื่อปี 2558 ภาครัฐได้อนุมัติประธานบัตรเหมืองแร่โปแตช ในพื้นที่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ให้กับบริษัท ไทยคาลิ จำกัด และอนุมัติประธานบัตรเหมืองแร่โปแตชในพื้นที่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ให้กับ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ ทั้งนี้ในส่วนของโครงการเหมืองแร่โปแตช จ.อุดรธานี ถือเป็นเหมืองแร่ขนาดใหญ่ โดยเหมืองดังกล่าวมีแผนการผลิต 2 ล้านตันต่อปี โดยประเมินว่าจะมีปริมาณการผลิตตลอดอายุโครงการ 25 ปี อยู่ที่ 33.67 ล้านตัน เมื่อดันมีมูลค่าการลงทุนของโครงการประมาณ 36,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การอนุญาตทำเหมืองโปแตชของภาครัฐนั้นก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน ไม่ใช่จะสามารถตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรได้หรือไม่เท่านั้น แต่ยังมีบางกลุ่มมองไปถึงผลกระทบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่ทำเหมืองอีกด้วย จนมีหลายฝ่ายออกมาต่อต้าน และตอบโต้การดำเนินงานของหลายหน่วยงาน อย่างเช่น กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ที่ได้ระบุเกี่ยวกับแร่โปแตชว่า การทำเหมืองแร่โปแตชมีผลกระทบต่อเกิดขึ้นตามมา อย่างเช่น ประชาชนไม่มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญ,

ดินทรุดจากการขุดเจาะกองเกลือ ผุ่นเกลือลอยในอากาศ, สัญญาเพื่อประโยชน์กับนายทุนมากเกินไป, น้ำบาดาลเค็ม หากมีการรั่วไหล, กองเกลือขนาดใหญ่ ปนเปื้อนสารเคมี

ในการนี้ **นายนิรันดร์ อธิบัติ กพร.** ก็ได้กำชับให้บริษัท ประกอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบ เช่น มาตรการป้องกันผลกระทบจากผุ่นเกลือ กองเกลือ น้ำเค็ม และการลดระดับของผิวดินที่กำหนดเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ขณะเดียวกัน ยังได้ กำหนดกองทุนเพื่อการดูแล ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จำนวน 11 กองทุน เป็นเงินกว่า 3,500 ล้านบาทตลอดอายุโครงการ และให้มีคณะทำงานร่วมตรวจสอบกำกับดูแลการทำเหมือง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญที่เป็น ผู้แทนจากผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทต้องจัดทำประกัน ภัยความรับผิดชอบต่อชีวิตและ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และวางหลักประกันการฟื้นฟู สภาพพื้นที่การทำเหมืองและ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง

สำหรับ การทำเหมืองแร่ตามกฎหมายจะต้องมีการตั้งกองทุน เยียวยาและชดเชยให้กับชุมชนโดยรอบ โดยเงินเยียวยาก้อนแรก 1,200 ล้านบาท จะจ่ายเป็นรายปี 24 งวด จะเริ่มจ่ายงวดแรก ภายใน 3 เดือน งวดแรก 10% ส่วนงวดที่เหลือก็แบ่งสัดส่วนเท่าๆ กัน ขณะเดียวกันยังมีกองทุนพัฒนาและด้านอื่นๆ อีกตลอดอายุสัมปทาน 25 ปี โดยรวมแล้วจะใช้เงินประมาณ 3,000 ล้านบาท

ส่วนความกังวลของชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาการ รั่วไหลของเกลือนั้น **นายนิรันดร์** กล่าวว่า การดำเนินการเหมือง แร่โปแตช จ.อุดรธานี ภาครัฐได้กำหนดมาตรการอย่างชัดเจนให้ เอกชนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ส่วนเกลือที่เอาขึ้นมาตอนที่ ผลิตโปแตชในช่วง 5 ปีแรกนั้น จะถูกนำมากองไว้บนพื้นดินเหนียว บดอัดหนาเป็นเมตร แล้วใช้แผ่นวัสดุกันซึม HDPE วางรองพื้นที่ อีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นการรั่วไหลของเกลือออกสู่ภายนอกจะไม่มี จาก นั้นช่วงที่สิ้นสุดการดำเนินงานจะมีการเอากองเกลือทั้งหมดนำกลับ ลงไปอยู่ข้างล่าง จะไม่มีกองเกลืออยู่บนพื้นที่ดินเลย

“สำหรับการอนุญาตประทานบัตรดังกล่าวข้างต้น เป็นไปเพื่อ

สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของไทยให้มีวัตถุดิบ แร่โปแตชเพื่อทดแทนการนำเข้า แก้ปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยและ ปุ๋ยแพงในปัจจุบัน และช่วยลดต้นทุนภาคเกษตรกรรมในระยะยาว ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ และยกระดับรายได้ ตลอด จนคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้ดีขึ้น ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองจากสถานการณ์โรคระบาด ทั้งนี้ บริษัทต้องดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ด้วย เพื่อให้การประกอบกิจการได้รับการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกับ ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายนิรันดร์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพจากการทำเหมืองโปแตช จากข้อมูลของ **นายบุญชู ไผ่ ป้อง** **นักธรณีวิทยาเหมืองแร่และวิศวกรรมเหมืองแร่อาวุโส** **สรุปได้**

“ประเทศไทยมีแหล่งแร่โปแตชที่มีความสมบูรณ์ และค่อนข้างใหญ่สะสมอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าปริมาณสำรองแร่ประมาณ 407,000 ล้านตัน โดยเฉพาะในเขต อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งแร่โปแตชที่ได้จากการทำเหมืองประมาณ 90-95% จะถูกใช้ไปผลิตปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย การผลิตที่สำคัญของเกษตรกร ทั้งนี้ก็จะสามารถลด การนำเข้า จะทำให้เกษตรกรของไทยได้ใช้ปุ๋ยในราคา ที่ถูกลง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอย่างมาก”

ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากมองไปที่ด้านสิ่งแวดล้อมอาจแบ่งได้เป็น ผลกระทบต่ออากาศ น้ำ ดิน ทั้งนี้ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้มีผลกระทบ มากหรือน้อย ได้แก่ วิธีในการขุดเจาะ กระบวนการย่อยและ แต่งแร่ การทิ้งหางเกลือ ปริมาณการขุดเจาะ และระยะห่างของ เหมืองจากชุมชน รวมทั้งตัวแปรที่สำคัญรองลงมา ได้แก่ ลักษณะ ของหินแร่ ชนิดของผิวดินที่ปกคลุมแร่อยู่ (เลน ทุ่งนา ภูเขา) ภูมิ อากาศ ระบบนิเวศโดยรอบ

ขณะที่ผลกระทบในด้านสุขภาพโดยทั่วไป องค์กรระหว่าง ประเทศหลายแห่งระบุว่า โปแตชเป็นสารที่ไม่มีพิษภัยอะไรทั้งกับ มนุษย์ สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมทั่วๆ ไป อย่างไรก็ตามถ้ามีการสัมผัส ผัส สารนี้ ผลเฉียบพลันอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองตาหรือผิวหนังได้ รวมทั้งถ้าสูดหายใจหรือกินเข้าไปในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวก็อาจ ระคายเคืองตาหรือทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ แต่ถึงแม้จะ ได้รับเข้าร่างกายปริมาณมาก

โปแตชก็จะถูกขับออกจาก ร่างกายอย่างรวดเร็วโดยไม่

ได้ทำอันตรายต่อไตหรือระบบ
การไหลเวียนเลือดในร่างกาย
สำหรับผลในระยะยาว
นั้น ไม่พบว่าโปแตชมีผลต่อ
สุขภาพเรื้อรังในคนที่แข็งแรง
เนื่องจากผลการวิจัยไม่พบว่า
เป็นสารก่อมะเร็งหรือทำให้เกิด
ความผิดปกติทางพันธุกรรม
แต่สำหรับคนที่มีปัญหาโรคไต
ควรลดการสัมผัสสารนี้ ด้าน
ข้อกำหนดของประเทศ
สหรัฐอเมริกาถือว่าโปแตชเป็น
สารที่อาจเรียกได้ว่าปลอดภัย
(generally recognized as safe)
เนื่องจากไม่ทำอันตรายถ้าใส่ใน
อาหารภายใต้กระบวนการผลิตที่
ดี (GMP-Good Manufacturing
Practice).